



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 639 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2567

ช่วงวันที่ 14-18 ตุลาคม 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.50% เป็น 2.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 67 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.1
- ภายในปี 68 จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนถึงแนวทางในการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า
- อัตราการเข้าพักในเดือน ก.ย. 67 ลดลงจากเดือน ส.ค. 67 ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 67

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.50% เป็น 2.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 67 ด้านกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้มีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นว่าจุดยืนของนโยบายการเงินที่เป็นกลางยังเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 67 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.1** จากระดับ 87.7 ในเดือน ส.ค. 67 โดยมีปัจจัยด้านลบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่การท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมูลค่าสูงถึง 30,000-50,000 ล้านบาท นอกจากนี้กำลังซื้อในประเทศก็ยังคงอ่อนแออันเป็นผลมาจากปัญหานี้ครัวเรือนประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และการบริโภคสินค้าคงทนก็ยังคงชะลอตัวลง

กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า**ภายในปี 68 จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนถึงแนวทางในการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า** โดยกระทรวงการคลังจะกำหนดรูปแบบในการจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อคืนรถไฟฟ้าในลักษณะของการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปให้เข้ามาลงทุน รวมถึงเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่สำคัญ เช่น ถนนสีลม, รัชดาภิเษก, สุขุมวิท ที่มีปริมาณการจราจรกว่า 700,000 คัน/วัน โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้กว่า 10,000 ล้านบาท/ปี และกองทุนจะมีระยะเวลาลงทุน 30 ปี

สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม พบว่า **อัตราการเข้าพักในเดือน ก.ย. 67 ลดลงจากเดือน ส.ค. 67 ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง** แต่ธุรกิจโรงแรมโดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 4/67 โรงแรมระดับไม่เกิน 3 ดาว คาดจะมีลูกค้าใกล้เคียงเดิม และพบว่าโรงแรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มขึ้นราคาห้องพัก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และได้ จะปรับในอัตราสูงกว่าพื้นที่อื่น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 67 โดยเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ในช่วงกลางสัปดาห์ หลัง กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยมติ 5:2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ระดับ 2.25% แต่พลิกแข็งค่ากลับมาจากแรงหนุนของราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การแข็งค่ายังจำกัดเนื่องจากดอลลาร์ฯ มีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด โดยตลาดประเมินว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยประมาณ 50 Basis Points ภายในปลายปี 67



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 0.3%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.74%, ดัชนีราคานำเข้าในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 0.1%, ดัชนีราคาส่งออกในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 2.1%
- **สหภาพยุโรป:** ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1%
- **ประเทศจีน:** GDP ไตรมาสที่ 3/67 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.6%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.4%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2%, อัตราการว่างงานในเขตเมืองในเดือน ก.ย. ลดลงเป็น 5.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%, ดุลการค้าในเดือน ก.ย. เกินดุลลดลงเหลือ 81.71 พันล้านดอลลาร์ฯ
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.34% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 0.3%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.74%, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคานำเข้าในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 0.1% และดัชนีราคาส่งออกในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 2.1%

สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%, สำนักงานสถิติยุโรปเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1%

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า GDP ไตรมาสที่ 3/67 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.6%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.4%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2%, อัตราการว่างงานในเขตเมืองในเดือน ก.ย. ลดลงเป็น 5.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%, กรมศุลกากรเปิดเผยว่าดุลการค้าในเดือน ก.ย. เกินดุลลดลงเหลือ 81.71 พันล้านดอลลาร์ฯ โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.4% การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.3%

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4%

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.34% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ระดับ 69.22 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 8.34% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ปัจจัยสำคัญมาจากการที่เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกขยายตัวในไตรมาส 3 ที่อัตราต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 66 แม้การอุปโภคบริโภคและผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้นเกินคาด นอกจากนั้นการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ พุ่งทำสถิติใหม่ที่ 13.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 ต.ค. เพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวันจากสถิติก่อนหน้า ส่งผลทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 ตุลาคม 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจเดือน ก.ย., ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค., ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน ต.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน ต.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.ย., การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือน ต.ค.